

## ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจนมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ “กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” ทำให้การทำงานวิจัยปรับเปลี่ยนไปตบโจทย์การทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น และผลการวิจัยต้องได้นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการผลิตเพื่อให้นักศึกษาใช้งานได้ การทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก ในการสร้างความรู้พื้นฐานและตอบปัญหาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์หรือเพื่อการค้นพบสิ่งใหม่ได้รับการให้ทุนวิจัยลดลงอย่างเห็นได้ชัด นักวิจัยทุกคนต้องปรับตัวเพื่อให้เข้าบริบทใหม่ของไทยเพื่อให้อยู่รอดในสังคมวิชาการตามแนวคิดใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร การทำงานวิจัยต้องเผยแพร่ให้นักวิชาการ ผู้สนใจได้อ่านเพื่อติดตาม วิเคราะห์วิจารณ์ และนำไปใช้โดยไม่ลอกเลียนแบบเอาไปเป็นของตนเอง สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการปลูกฝังกับทุกคน เนื่องจากปัจจุบันพบว่า มีการลอกเลียนแบบหรือนำงานวิชาการของคนอื่นไปเป็นของตนเอง กฎหมายเรื่องนี้มีความรุนแรง แต่กระบวนการสอบแม้ทราบว่าเป็นความผิด ก็ไม่จัดการกับผู้กระทำความผิดอย่างเอาจริงเอาจัง ปัจจุบันมีผู้นิพนธ์ส่งบทความที่มีลักษณะเข้าข่ายลอกเลียนแบบผลงานวิชาการของนักวิจัยท่านอื่น ๆ ทั้งที่ตีพิมพ์แล้ว เสนอขอเข้ารับการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการขอปฏิเสธการตีพิมพ์และไม่อนุญาตให้ผู้วิจัยที่ส่งบทความลักษณะนี้มาตีพิมพ์ในวารสารฯ เป็นเวลา 10 ปี

วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์ศึกษา 5 เรื่อง บทความวิชาการทดลองในชั้นเรียน 1 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง ซึ่งบทความทุกเรื่องได้ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนของการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด จนได้ผลงานที่อ่านง่าย และใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วย

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะอันมีค่ายิ่งให้กับผู้นิพนธ์ ขอเชิญชวนนักวิจัย ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารฯ สุดท้ายนี้ ทางกองบรรณาธิการจะรักษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรับปรุงคุณภาพวารสารฯ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้ ทางกองบรรณาธิการขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์บทความที่เขียนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับไม่ถูกต้องและบทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ในวารสารฯ รวมถึงบทความที่เข้าข่ายการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

วารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพรอบที่ 3 จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1

ซึ่งมีระยะเวลาในการรับรองจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การส่งนิพนธ์ต้นฉบับตีพิมพ์ ให้ส่งในระบบ Online Submission

ในเว็บไซต์ของวารสารท่านั้น <http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL>